

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๖๓

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

รูปแบบการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ (Online Learning)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	นางสาว เจณจิรา ณ ตีป	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
๒	นางสาว ชุติมา อินทะชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
๓	นาง ทศนีย์ ใจมีภักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
๔	นางสาว ภักชนิษฐ์ ชุ่มมั่น	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	สำนักตรวจสอบภายใน
๕	นางสาว มนัสวี ช่อดอกกรัก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
๖	นาย ศุภโชค บุญอำนวย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานรัฐมนตรี
๗	นางสาว สุภาพร ยอดรัก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักกฎหมาย
๘	นางสาว สุภิญญา บุญช่วย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
๙	นางสาว อรพรรณ กระแสไสม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
กรมชลประทาน			
๑๐	นาย เดชชาติ สุวรรณมณี	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
๑๑	นาย ภูริทัศน์ หารธรรม	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐
๑๒	นางสาว มตินันท์ จงไกรจักร	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ ๑๔
๑๓	นางสาว สุพัตรา อ้นจุกอุณ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
๑๔	นาง กนกลักษณ์ เนียมสุวรรณค์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๑๕	นาง กัญจนพร พระยาโล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
๑๖	นางสาว กาญจนา ถนัดคำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
๑๗	นาง จรวยพร วุ่นชุม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
๑๘	นางสาว จันทนา บัวคลื่น	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
๑๙	นางสาว จิราภรณ์ บุญนุกูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
๒๐	นาง ฐิตารีย์ พาณิชย์กุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
๒๑	นาง ดวงรัตน์ อุปฮาด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
๒๒	นาง ภัทร์ชยาพร บุญภิบาล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘
๒๓	นางสาว มุจรินทร์ โมมา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
๒๔	นาง ลภัสสรดา ธันยศิริรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๒๕	นางสาว วาสุณี ทองอยู่	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๒๖	นางสาว ศศิธร วิศิษฐ์ศิลป์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
๒๗	นาง สมพร พิทักษ์สายชล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
๒๘	นางสาว สุดารัตน์ ขวัญแพ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
๒๙	นางสาว สุดารัตน์ จันทร์นามวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
๓๐	นาง สุภาณี ใจเพียร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘
๓๑	นางสาว เสาวคนธ์ หน่อแดง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราธิวาส
กรมประมง			
๓๒	นางสาว จารุพร หนูฤทธิ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
๓๓	นาย จีรวิช จุลบุษปะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองตรวจการประมง
๓๔	นางสาว จีรนนท์ สุนทรรัตน์เวช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
๓๕	นาย เฉลิมชัย ดีแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๓๖	นาย โชคชัย เมืองสง	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
๓๗	นางสาว นวนิธย์ คล่องแคล่ว	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๓๘	นางสาว ปภัสร์นันท์ พิศม์สวาท	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓๙	นางสาว ประภาพร จันทะชิน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
๔๐	นางสาว ปิ่นแก้ว นิทเนตร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองประมงต่างประเทศ
๔๑	นางสาว วัฒนา หนูนิล	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
๔๒	นางสาว วินิตา มณีโชติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
๔๓	นางสาว ศิริกานต์ แหยมอุบล	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
๔๔	นาย สันติสุข ไทยปาน	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๔๕	นาย อติเรก เอกเพชร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองตรวจการประมง
๔๖	นางสาว อมรรัตน์ อวารธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กองบริหารการคลัง
๔๗	นาง อรุณา จันทอง	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กรมปศุสัตว์			
๔๘	นางสาว กฤษณา วิเชียรปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน
๔๙	นางสาว ขวัญใจ แก้วคำภา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กองสารวัตรและกักกัน
๕๐	นาย จิรายุส เข็มสวัสดิ์	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
๕๑	นางสาว จุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
๕๒	นางสาว ชุติมา เพ็ชรรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กองคลัง
๕๓	นาย เฉลิมชัย จันทศร	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๕๔	นาย ทศพล เดชขยง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
๕๕	นางสาว ทศนีย์ หมอนวด	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑
๕๖	นาย นพคุณ มูลสิน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
๕๗	นางสาว นพัสร์ สุวงศ์ศักดิ์ศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
๕๘	นาย นฤเบศ เนินทอง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๕๙	นางสาว บุณชรีภา ศรีเสาวลักษณ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
๖๐	นางสาว ผุสดี แสนวิเศษ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
๖๑	นางสาว พรพรรณ ไกรฤกษ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๖๒	นางสาว มณฑานต์ กันแก้ว	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
๖๓	นาย วรจักร ปัญญา	เศรษฐกรปฏิบัติการ	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๖๔	นาย วรวัฒน์ หาญทองกุล	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
๖๕	นาย สรณกิติ์ แก้วกันใจ	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
๖๖	นาย อัคริน ไทธรรมบุญ	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
กรมพัฒนาที่ดิน			
๖๗	นางสาว กรกนก เปี่ยมหมื่นไวย	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๖๘	นาย กฤษณพล แสงสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๖๙	นางสาว จิตารีย์ อารงเลาหะพันธุ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๗๐	นางสาว ณัฐสุตา แซ่ลิ้ม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๗๑	นางสาว นิชา แสงฉวี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๗๒	นาย ดาวรุ่ง วิสุทธิ์	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๗๓	นางสาว ทรายชาวัน วันนา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๗๔	นาย ธนากร บั้งเงิน	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๗๕	นางสาว อัญลักษณ์ เจริญพรภักดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๗๖	นาย อีรุฒติ ตุ่นคำ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๗๗	นางสาว น้ำฝน อิศระ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๗๘	นาย ปกรณ์ วรรณติ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
๗๙	นาง ประภัสสร สิงห์นัต	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๘๐	นางสาว ปรีกมาศ อิมเอิบ	เศรษฐกรชำนาญการ	กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๘๑	นางสาว ปัทมาพรรณ อุดปวง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๘๒	นางสาว พรรณี พะโยม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๘๓	นางสาว พัชรินทร์ บัวเอี่ยม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๘๔	นางสาว วชิรดา ทิพย์อุบล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๘๕	นางสาว วรลักษณ์ เนียมพุลทอง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๘๖	นาย สมชาย หนูเกาะทวด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๘๗	นาย สมบูรณ์ บุตรแก้ว	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๘๘	นาง สุชาติ มณีวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๘๙	นาง สุทิสภา น้าวน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
๙๐	นางสาว สุภาพร แหวะสอน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๙๑	นาย อาชิ เจ๊ะมะ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
กรมส่งเสริมการเกษตร			
๙๒	นาง กัญจน์ภัส เพิ่มทรัพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
๙๓	นาย กิตติกานต์ ศรีธิทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
๙๔	นางสาว เจนจิรา ลีละผลิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๙๕	นางสาว ชมพูนุช ชุมภูปฏิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา
๙๖	นาย ชัยกุล วงษ์สำราญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๙๗	นาย ณ์ฐวีร์ ยาศิริ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
๙๘	นาง ธนกาญจน์ รัตโนภาส	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๙๙	นางสาว ธนาภรณ์ ระดมเล็ก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
๑๐๐	นางสาว ธมน พลเยี่ยม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น
๑๐๑	นางสาว นิตินันท์ สีดา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
๑๐๒	นางสาว ปณิตตรา แก้วดวงเล็ก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๓	นาย พิทักษ์ชัย บั้งทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๔	นางสาว มลธิษา ทาอาสา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
๑๐๕	นาย สุทธิพงษ์ ถาวรฟิ่ง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๐๖	นาย สุนทร วันหมื่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
๑๐๗	นางสาว สุภาภรณ์ งามเนียม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์
๑๐๘	นาย อรรถสิทธิ์ ทองร่วง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
๑๐๙	นางสาว อรุมา ศุภศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
๑๑๐	นาง ชลิตา จินดาหลวง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๑๑๑	นาย พนมพร กางสำโรง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๑๒	นางสาว พิศมัย อรุณเรือง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
๑๑๓	นางสาว ภัทรลดา ยาทิพย์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๑๑๔	นางสาว รุ่งอรุณ เหลืองอุ่มพล	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๕	นางสาว วัชรภรณ์ เตรียมมหาเกษม	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
๑๑๖	นาย ศรายุทธ ยอดอุทา	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๑๑๗	นางสาว ศิริวรรณ สุขสวัสดิ์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
๑๑๘	นางสาว ทิพวัลย์ บุรณะอำนวย	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๑๑๙	นางสาว ศรสวรรค์ อุณหโซติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๒
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
๑๒๐	นาย รุณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตร	นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ	กองรับรองมาตรฐาน
๑๒๑	นางสาว ณัฐชานันท์ แก้วรัตธา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๑๒๒	นางสาว วิชชุดา ยั่งยืน	นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ	สำนักกำหนดมาตรฐาน
๑๒๓	นางสาว อโนชา กลิ่นคำหอม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการข้าว			
๑๒๔	นางสาว เกศินี แก้วมาลา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช.กำแพงเพชร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๒๕	นางสาว เดือน พักขำ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช.นครสวรรค์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๒๖	นาย พิชัย วิชัยดิษฐ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
๑๒๗	นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วชนะ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช.ชลบุรี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๒๘	นางสาว ศิริพร ชุกกลิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ศมช.ขอนแก่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมหม่อนไหม			
๑๒๙	นางสาว ชัดติยา สุวรรณคำ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุตรดิตถ์ สงน.หม่อนไหมฯ เขต ๒ จ.อุตรดิตถ์
๑๓๐	นาย อานุภาพ โตสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			
๑๓๑	นาย นุกูล แสนหมื่นแก้ว	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๓๒	นาย ปิ่นพงษ์ คงชนะ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๓๓	นางสาว สุนทรี ปานมาก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองแผนงาน
๑๓๔	นาย สุรัชย์ ชักนำ	นายช่างอากาศยานชำนาญงาน	กองบริหารการบินเกษตร
๑๓๕	นาย อาจันต์ ศรีดีแก้ว	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กองปฏิบัติการฝนหลวง
องค์การสะพานปลา			
๑๓๖	นาง ศรีจิตรา วรศาสตร์	นักบัญชี (๖)	สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร			
๑๓๗	นางสาว อชิรญา เรืองต่อวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ๖	กองทรัพยากรบุคคล



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
การยางแห่งประเทศไทย			
๑๓๘	นาย กัมปนาท เนธิบุตร	นักวิชาการเกษตร ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย
๑๓๙	นางสาว รัชฎาธิชา ปามุทา	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
๑๔๐	นาย พูลศิริ คุณความดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย
๑๔๑	นาย สมมิตร สุวรรณพรรค	นักวิชาการเกษตร ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล
๑๔๒	นาง อาชียะ ชาชู	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
๑๔๓	นางสาว อำไพวรรณ ทวีวัฒน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี
๑๔๔	นาย เอกพันธ์ อ้นขาว	นักวิชาการเกษตร ๗	กองจัดการสวนยาง ๒
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)			
๑๔๕	นางสาว อัจฉรา สมพร้อม	เจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมเกษตรระดับปฏิบัติการระดับต้น	สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)			
๑๔๖	นางสาว ธนาภรณ์ ภัทรเมธาวรรกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๒	สำนักสนับสนุนงานวิจัย
๑๔๗	นาย ทนงศักดิ์ ฤกษ์ดี	นักวิเคราะห์สารสนเทศปฏิบัติการ ๒	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)			
๑๔๘	นางสาว ชญาณันท์ ศิระทวีพงศ์	นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ ๔	สำนักยุทธศาสตร์และแผน
๑๔๙	นางสาว ชดาวรรณ บุญเมือง	เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ๕	สำนักอำนวยการ
๑๕๐	นาย ยงยุทธ คงได้	เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ๕	อุทยานหลวงราชพฤกษ์
รายชื่อสำรอง หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๖๓			
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
๑	นาย รัชพล ยืนยง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
กรมประมง			
๒	นางสาว อรวรรณ ประเสริฐสุข	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมปศุสัตว์			
๓	นาย ปารเมศ อุตระคำ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
กรมพัฒนาที่ดิน			
๔	นาง สุมาสมาคม รวยทรัพย์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๕	นาย ธรรมรัฐ พุทธะสุภะ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
กรมส่งเสริมการเกษตร			
๖	นางสาว กนกวรรณ เจริญทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
๗	นาย มานะ เรืองประทีป	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
	กรมการข้าว		
๘	นางสาว สุจิตรา เตจ๊ะขอด	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช.สกลนคร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		
๙	นางสาว พิชญากรณ์ สุขชา	นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ	สำนักกำหนดมาตรฐาน
	การยางแห่งประเทศไทย		
๑๐	นาย ทนงศักดิ์ วิไลวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์



รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รูปแบบการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ (Online Learning)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
๑	นาย จิตธิโชติ ชูดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง
๒	นาย เฉลิมชนม์ สุขกรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
๓	นางสาว ชาติรส พวงทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔	นางสาว พัชรินทร์ โป๊ะประนม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	สำนักตรวจสอบภายใน
๕	นางสาว ภัสสร นาเอี่ยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๖	นาย เรวัตน์ สุกณา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
๗	นาง วลัยพร สายอุทธา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
๘	นาง วิไลวรรณ แกระวงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
๙	นางสาว หนึ่งฤทัย ไกรแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐	นางสาว ھرรษา วิเศษคามินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานรัฐมนตรี
๑๑	นาย อติศักดิ์ ทิพย์สมัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
กรมชลประทาน			
๑๒	นางสาว จันทร์จิรา สารสำเร็จ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
๑๓	นาย มูกลินทร์ ทันมา	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
๑๔	นางสาว อรุณรัตน์ จันทร์เรียบ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
๑๕	นาง กชพร นันตะวงษ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
๑๖	นาง กฤตยา ภัทรวรากุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๑๗	นางสาว กิตติยา สนไชย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๑๘	นางสาว คันธนา น้อยขาว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
๑๙	นาง ณีรัฐสุดา จำปาวอ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
๒๐	นาง นภัทรวรรณ รอดภัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
๒๑	นาง นิภา วรธรรม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
๒๒	นาง บานเย็น ทาระสาร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
๒๓	นางสาว บุปผา บัลลังค์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
๒๔	นางสาว ประภัสสร เพชรพูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๒๕	นางสาว รัชดา มะธิโตปะนำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
๒๖	นาง วรางคณา รักษาภักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
๒๗	นาง วราพร พัฒนิตากุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
๒๘	นางสาว วิจิตรา สุวรรณวิจิตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
๒๙	นาง สายชล วิโรจน์กุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
๓๐	นาง สุธธิภา มูลศิริ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
๓๑	นาง สุทธิดา กิตติรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๓๒	นาง สุภาวดี หยูดำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
กรมประมง			
๓๓	นาง จำนอง อุบลสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
๓๔	นาง ชัชวาลี ชัยศรี	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๓๕	นางสาว วิฑิตภัทร สังข์ขาว	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓๖	นาย ไชยรัตน์ บำรุงสุข	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองประมงต่างประเทศ
๓๗	นางสาว นงนุช ศิลปสาร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานประมงจังหวัดตราด
๓๘	นาง นฤมล เอกเพชร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองตรวจการประมง
๓๙	นาย บรรพต พิชคำ	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
๔๐	นาง พลอยวนิช ณ์ฐธนาปฏิภาณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ราชการบริหารส่วนกลาง กลุ่มตรวจสอบภายใน
๔๑	นาย ไพโรจน์ หน่ายมี่	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
๔๒	นางสาว วงศ์ทิพา โรจนประภพ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
๔๓	นางสาว สาวิตรี ยาวะโนภาส	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
๔๔	นางสาว สุกัญญา พิมมาตี	เศรษฐกรปฏิบัติการ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
๔๕	นาง เสาวนีย์ สาลีเท	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
๔๖	นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองขำ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๔๗	นาง อุมพร ทวีจันทร์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๔๘	นาย เอกวิทย์ วงษ์ศรีสังข์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
กรมปศุสัตว์			
๔๙	นางสาว เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัก	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓
๕๐	นางสาว กานต์ธิดา ใจดี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
๕๑	นางสาว กุลธิดา บุญปรุง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
๕๒	นาย คัมภีร์ ภักดีไทย	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
๕๓	นางสาว คุณณณัสม์ กล้าหาญ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๕๔	นางสาว จิตาภา เหลืองอร่าม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
๕๕	นาย ชานนท์ ขำตา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๕๖	นางสาว ญัฐนันท์ ประเสริฐ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
๕๗	นาย วีรพงศ์ บัวอิน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กองสารวัตรและกักกัน
๕๘	นาย บุญโชค บรรณสาร	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
๕๙	นางสาว พิมพ์จันทร์ หวลอารมณ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
๖๐	นาย มารุตพงศ์ พุ่มพวง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
๖๑	นางสาว รดา รังสิติยากร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
๖๒	นางสาว รัชณี ศรีฐาน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ
๖๓	สิบเอก วัฒนา การีโก	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
๖๔	นาย สมศักดิ์ อย่างสุข	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
๖๕	นาย สุขกิจ ศรีสม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
๖๖	นางสาว สุพรรณษา ศศิณชอล	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมพัฒนาที่ดิน			
๖๗	นางสาว จิราพร ต่อปัญญา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๖๘	นาง จิราพร สุนทรานู	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๖๙	นางสาว ชนัญชิตา สีสาววัฒน์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๗๐	นางสาว ฐิติรัตน์ กมลจรส์วัฒนา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
๗๑	นาย วีรศักดิ์ บุญมา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๗๒	นาย นพวิชัย ตาคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๗๓	นางสาว ปัญจพร ตั้งศิริ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๗๔	นางสาว ปารีชาติ ไผ่ฝักแว่น	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๗๕	นาง ปารีชาติ คงแท้	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๗๖	นางสาว ปิยวรรณ เข็มขันธุ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๗๗	นางสาว พัชราภรณ์ วงษ์แสง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๗๘	นางสาว ไพริน เฟื่องสุข	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๗๙	นางสาว ภทรชนก ปัทมะนาวิน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๘๐	นาย ภูวดล แสงทอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
๘๑	นาย รุ่งฤทธิ์ คำแสน	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๘๒	นางสาว วารุณี กันทะ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๘๓	นางสาว วาสนา พรหมนิล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๘๔	นาย วิษณุ เจียมใจ	นักสำรวจดินปฏิบัติการ	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๘๕	นาย วิษณุ รื้อทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๘๖	นาย ศรายุทธ ศุภศิริ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๘๗	นางสาว ศศิธร หุ่นทอง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๘๘	นางสาว สุญาณี เจือกโ้ว้น	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๘๙	นางสาว สุตารัตน์ แซ่ท้าม	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๙๐	นางสาว สุภาพร ปาแก้ว	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๙๑	นาง อัจฉรารัตน์ นกเดช	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กรมส่งเสริมการเกษตร			
๙๒	นาย เวทิน รักษาพล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
๙๓	นาย ไพศาล เชษฐสิงห์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
๙๔	นาย กรวิทย์ แก้วยาศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น
๙๕	นาย คชาชีพ สว่าง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
๙๖	นางสาว ชมพูนุช กิจแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์
๙๗	นาง ชลธร เวชพันธ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
๙๘	นาย ชานนท์ มณีรัตน์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
๙๙	นางสาว ดวงใจ โยธาวงษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
๑๐๐	นางสาว นฤมล สิงห์เถื่อน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐๑	นาย บุญยกร ธรรมใจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
๑๐๒	นางสาว ปรียานุช คุ่งวารี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
๑๐๓	นาง ปิยภรณ์ ทองอินทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
๑๐๔	นาย พัทยา ชุมเพชร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
๑๐๕	นางสาว พิมพ์ลักษณ์ เพ็ชรศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
๑๐๖	นางสาว วรินทร์พร ประเสริฐสังข์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๑๐๗	นาย วีระชาติ นันตะเวช	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐๘	นางสาว สุนีย์ นาคานุกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๙	นาย สุรินทร์ ตีะกาบโพธิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
๑๑๐	นาย อนุวัฒน์ อยู่สงค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๑๑๑	นางสาว อุมภาพร ธัญญเจริญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
๑๑๒	นางสาว จิราพร เกลียวทอง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
๑๑๓	นาง จุฑามาศ สุวรรณบุรณ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๔	นาย ณัฐพล ทองงาม	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
๑๑๕	นาง ธัญชนก ศรีพัฒ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
๑๑๖	นางสาว ปาณิสรา ใหม่ตะ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
๑๑๗	นางสาว พินิจนันท์ มณีโรจน์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
๑๑๘	นาง ลัดดา ไทยศรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑๙	นางสาว วัสนา บริบูรณ์เกษตร	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๒๐	นางสาว อำไพ ทำสะตวก	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
๑๒๑	นางสาว จุฑาวรรณ พลประชิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
๑๒๒	นาย ประเทศ เมืองสมบัติ	เศรษฐกรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
๑๒๓	นางสาว จิรดา แสงสุวรรณ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๑๒๔	นางสาว ฉันทิสา อารีเสวต	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักกำหนดมาตรฐาน
๑๒๕	นาย พงษ์ศักดิ์ เจริญกลกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
๑๒๖	นางสาว สุธาวดี สุขทวี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการข้าว			
๑๒๗	นาย ทวีศิลป์ ถิ่นทวี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศมช.ชลบุรี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๒๘	นาย ประจักษ์ เหล็งบำรุง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศวช.ราชบุรี กองวิจัยและพัฒนาข้าว
๑๒๙	นาง วาสนา ไชยเสนา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช.เชียงใหม่ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๓๐	นาย ศักดิ์ชัย พงษ์ไพบูลย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช.สกลนคร กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๓๑	นางสาว สุทัศน์ย์ วงศ์คุปไทย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศวช.พระนครศรีอยุธยา กองวิจัยและพัฒนาข้าว
กรมหม่อนไหม			
๑๓๒	สืบตำรวจเอกหญิง สุพรรณษา สุระเสนา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น สงน.หม่อนไหมฯ เขต ๓ จ.ขอนแก่น
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			
๑๓๓	นางสาว จารุวรรณ ทองยศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๓๔	นาย ภูมิพันธุ์ ตระกูลมัยผล	นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินชำนาญการ	กองบริหารการบินเกษตร
๑๓๕	นางสาว วรธนพร เทียมปฐม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๓๖	นางสาว วรรษยา หนูทิม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองปฏิบัติการฝนหลวง
๑๓๗	นางสาว อรุณโรจน์ ศรีเจริญโชติ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร			
๑๓๘	นางสาว ณัฐวรรณ วรรณศุภร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด ๖	กองธุรกิจพืชผล



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
การยางแห่งประเทศไทย			
๑๓๙	นางสาว กรรณณิการ์ ทูมาจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
๑๔๐	นาย ประดิษฐ์ กุสาวดี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
๑๔๑	นาย วรากรณ์ เจริญทวีทรัพย์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
๑๔๒	นาย สมพร ขวัญศรี	นักวิชาการเกษตร ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
๑๔๓	นาย สาวิตรี ฉันทศิริรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
๑๔๔	นางสาว อาภาภรณ์ บดีไพศาลกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
๑๔๕	นางสาว อุไรภรณ์ โประเทพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)			
๑๔๖	นางสาว ลักษณ์นารา แยมแบงก์	เจ้าหน้าที่พัฒนากิจการระดับปฏิบัติการระดับต้น	สำนักพัฒนากิจการ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)			
๑๔๗	นางสาว สุภา แก้วสุริวงษ์	นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ ๒	สำนักสนับสนุนงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)			
๑๔๘	นาง กฤษณา กิตติวรารัตน์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๕	อุทยานหลวงราชพฤกษ์
๑๔๙	นางสาว ธิดา วุฒิกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔	สำนักยุทธศาสตร์และแผน
๑๕๐	นาง กาญจนา วังขาว	เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕	สำนักอำนวยการ
รายชื่อสำรอง หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๖๔			
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
๑	นางสาว กิตติยา สนไชย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
กรมประมง			
๒	นางสาว ปวันรัตน์ บัวโรย	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมปศุสัตว์			
๓	นาย ปรัชญา ประไพพงษ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
กรมพัฒนาที่ดิน			
๔	สิบเอก วัชร สีสมภู	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๕	นางสาว รอบีหิยะ เจนะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
กรมส่งเสริมการเกษตร			
๖	นาย เฉลิมศรี ศรีแนน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
๗	นาง วรัชยา อินทรกองแก้ว	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กรมการข้าว			
๘	นางสาว กุสุมา กิตติสาร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศมช.พะเยา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สำนักงาน/กอง
	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		
๙	นาย สยาม พ่อसान	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเลขานุการกรม
	การยางแห่งประเทศไทย		
๑๐	นาย ชาญวุฒิ นิลนนท์	นักวิชาการเกษตร ๗	การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์

